

PHONG TRÀO DUY TÂN

Dân chủ - Công lý - Thịnh vượng

www.phongtraoduytan.com

Phong trào Duy Tân là một dự án chính trị với sứ mệnh nhằm kiến tạo một nước Việt Nam dân chủ, công lý và thịnh vượng bằng các phương tiện bất bạo động.

I. Dân chủ

Chúng tôi tin rằng sự tự do của mỗi cá nhân chỉ đạt được một cách trọn vẹn trong một thể chế dân chủ, nơi mà những quyền con người cơ bản được tôn trọng và giữ gìn nhờ ở những định chế. Chúng tôi cũng tin rằng sự bình đẳng và quyền tham gia của mọi công dân vào các quyết định quan trọng của đất nước sẽ tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Và chúng tôi cũng tin rằng sự tự do đến lượt nó sẽ giúp các cá nhân thăng hoa và cùng với sự công bằng trong cơ hội đóng góp vào quốc gia cuối cùng sẽ tạo ra thịnh vượng chung cho một dân tộc. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ theo đuổi những mục tiêu sau:

(1) Bảo vệ nhân quyền

Chúng tôi sẽ duy trì và bảo vệ các quyền con người và sự tự do cơ bản của tất cả công dân Việt Nam theo Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, tôn giáo, quyền tự do di chuyển, quyền ứng cử và bầu cử.

(2) Bầu cử tự do

Chúng tôi sẽ tranh đấu cho một cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch được tổ chức bởi một cơ quan bầu cử độc lập và ở đó có sự hiện diện của các chính đảng khác nhau.

(3) Cải cách thể chế chính trị

Nhu cầu tản quyền. Chúng tôi tin rằng việc tản quyền mà trong đó các chính quyền cấp vùng được trao nhiều quyền hơn trong việc giải quyết các vấn đề của địa phương mình trong đó bao gồm các chính sách về kinh tế, y tế, giáo dục, hạ tầng, an sinh xã hội và quy hoạch vùng, sẽ giúp giảm đi gánh nặng áp lực lên chính

phủ trung ương, giúp quốc gia dễ dàng và nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu của nhân dân, và giúp tối ưu hoá các nguồn lực. Quốc gia có thể chia thành 11 vùng dựa vào vị trí địa lý, mỗi vùng gồm vài tỉnh gộp lại và sẽ có một chính phủ vùng đứng đầu. Cơ cấu hành chính sẽ là quốc gia, vùng, huyện, xã và thôn. Chính phủ trung ương hợp tác với 11 vùng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi phải làm việc với 64 tỉnh thành như hiện nay. Mười một vùng được chia theo địa lý và cân nhắc đến yếu tố văn hoá và dân số sẽ gồm: vùng Đông Bắc Bộ, vùng Tây Bắc Bộ, vùng Đồng Bằng Sông Hồng (trừ Hà Nội), Hà Nội, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ (trừ Sài Gòn), Sài Gòn, các tỉnh Tây Nam Bộ phía bắc sông Hậu (Tây Nam Bộ Bắc), và các tỉnh Tây Nam Bộ phía nam sông Hậu (Tây Nam Bộ Nam). Sở dĩ vùng Tây Nam Bộ nên chia thành hai vùng vì vùng Tây Nam Bộ quá lớn và quá đông về dân số, gồm 13 tỉnh thành và có tới gần 18 triệu dân. Việc chia vùng Tây Nam Bộ làm hai vùng như vậy, trung bình mỗi vùng có gần 9 triệu dân. Sau khi phân bổ, mỗi vùng trên cả nước sẽ có từ gần 5 triệu đến 10 triệu dân.

Quốc hội với hai viện: Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Hạ nghị viện đại diện cho quyền lợi của dân và Thượng nghị viện đại diện cho tiếng nói của các vùng. Quốc hội sẽ có nhiệm vụ làm ra luật, kiểm soát chính phủ, và phê duyệt ngân sách. Hạ nghị viện sẽ bầu ra thủ tướng chịu trách nhiệm điều hành chính phủ và định hướng chính sách quốc gia. Một uỷ ban với một nửa thành viên là các dân biểu Hạ nghị viện và một nửa là các dân biểu đại diện của các quốc hội vùng sẽ bầu ra chủ tịch nước. Chủ tịch nước đóng vai trò duy trì sự ổn định chính trị và thực hiện các nhiệm vụ nghi lễ của quốc gia.

Bầu cử ở Hạ nghị viện: bầu cho cá nhân và bầu cho đảng, và hạn chế các đảng nhỏ. Chúng tôi đề xuất rằng Hạ nghị viện sẽ có 500 ghế. Khi bầu chọn ra các dân biểu của Hạ nghị viện, cử tri sẽ có hai phiếu bầu. Ở phiếu bầu đầu tiên, cử tri sẽ bầu cho một dân biểu đại diện cho khu vực của mình. Ứng viên nào dành nhiều phiếu nhất sẽ đại diện cho khu vực. Có 250 khu vực trên toàn quốc. Ở phiếu bầu thứ hai, cử tri sẽ bầu cho một đảng. Tổng số ghế mà một đảng nhận được trong Hạ nghị viện tương đương với tỉ lệ số phiếu bầu thứ hai mà đảng đó nhận được trong cuộc bầu cử. Để hạn chế những đảng nhỏ có thể làm mất ổn định quốc hội, chỉ những đảng nào nhận được ít nhất 5% số phiếu bầu thứ hai hoặc 25 ghế theo phiếu bầu thứ nhất mới được chia ghế trong Hạ nghị viện.

Thượng nghị viện gồm các đại diện của chính quyền vùng. Chúng tôi đề xuất rằng Thượng nghị viện sẽ bao gồm các thành viên của chính quyền các vùng. Mỗi vùng sẽ có tối thiểu ba phiếu bầu; các vùng có hơn hai triệu dân sẽ có bốn phiếu, các vùng có hơn sáu triệu dân sẽ có năm phiếu, và các vùng hơn bảy triệu dân sẽ

có sáu phiếu. Mỗi vùng sẽ bổ nhiệm số thành viên tương đương với số phiếu của mình. Các phiếu của mỗi vùng chỉ được bỏ như một đơn vị nhằm thể hiện quan điểm chung của vùng và chỉ bởi các thành viên có mặt hoặc những người thay thế họ.

Thành lập Toà án Hiến pháp Quốc gia. Chúng tôi đề xuất rằng một Toà án Hiến pháp Quốc gia được thành lập nhằm đảm bảo việc tuân thủ hiến pháp, xử lý các tranh chấp liên quan đến hiến pháp, và bảo vệ các quyền và sự tự do cơ bản của công dân. Một nửa số thành viên của Toà án Hiến pháp Quốc gia sẽ được bầu chọn bởi Hạ nghị viện và một nửa còn lại bởi Thượng nghị viện.

Chọn mô hình nghị viện - liên bang của Đức để tham khảo. Việc cải cách sang một mô hình chính trị mới đòi hỏi việc cải sửa rất nhiều luật; cách hiệu quả nhất, tốn ít thời gian và công sức nhất, đó là chọn một mô hình chính trị và tham khảo các luật đi kèm của nó. Chúng tôi đề nghị chọn mô hình nghị viện liên bang của Đức vì có nhiều lẽ. Thứ nhất, mô hình của Đức được thiết kế để bảo đảm tạo ra một chính phủ ổn định, làm được việc, khuyến khích sự hợp tác giữa các đảng phái vì lợi ích quốc gia, và duy trì được dân chủ. Mô hình này đã chứng tỏ sự thành công của nó trong thực tế như thiết kế. Và thứ hai là trong mô hình chính trị của Đức, mặc dù các bang có quyền tự trị trong một số lĩnh vực, có sự đồng nhất cao về luật lệ trên cả nước. Điều này rất phù hợp với hiện trạng của Việt Nam khi mà giữa các vùng miền đã có sự thống nhất về mặt luật pháp.

II. Công lý

Chúng tôi muốn rằng mọi người đều được đối xử như nhau trước pháp luật và ngoài xã hội. Sự thịnh vượng của quốc gia phải được san sẻ giữa những đồng bào với nhau. Những người yếu thế cần được tạo cơ hội để họ có một tương lai trong xã hội. Nó không chỉ là vấn đề đạo đức, sự tương thân, mà còn vì một quốc gia công bằng hơn sẽ đem lại thịnh vượng và ổn định hơn. Một cách cụ thể, chúng tôi sẽ theo đuổi những mục tiêu như sau:

(4) Độc lập tư pháp

Chúng tôi cam kết đảm bảo một hệ thống tư pháp độc lập nhằm duy trì pháp quyền và bảo vệ quyền của cá nhân trước các hành động tùy tiện của chính phủ.

(5) Cơ hội kinh tế

Chúng tôi phấn đấu vì tăng trưởng kinh tế toàn diện, giảm nghèo, thúc đẩy tạo việc làm và mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân hay địa vị.

(6) Phúc lợi xã hội

Chúng tôi sẽ tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cho mọi công dân Việt Nam.

Chăm sóc sức khỏe phổ quát. Chúng tôi bảo đảm rằng tất cả người dân phải được chăm sóc y tế đầy đủ; chương trình này sẽ là một kết hợp dựa trên các gói bảo hiểm được tài trợ bởi chính phủ và các công ty có thuê người lao động.

Miễn học phí và trợ cấp tài chính cho học tập. Chúng tôi bảo đảm rằng không một học sinh hay sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu hụt tài chính. Học sinh được miễn học phí ở các trường công lập cho tới hết cấp phổ thông. Những học sinh có gia đình khó khăn được trợ cấp tài chính để hoàn tất chương trình học. Ở cấp đại học, sinh viên được cung cấp các gói tín dụng tài chính để trang trải học phí và chi phí cá nhân. Sinh viên tốt nghiệp sau khi đi làm sẽ trả tiền vay với một lãi suất ưu đãi.

Nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cải thiện chất lượng giáo dục đại học để các đại học Việt Nam sớm đạt được chất lượng ngang bằng với các trường đại học hàng đầu của khu vực. Đó là một yêu cầu cấp thiết bởi trình độ giáo dục và khoa học kỹ thuật Việt Nam đã quá thấp. Một cách cụ thể, các trường đại học quốc gia sẽ được cải cách để có cơ cấu hoạt động tương tự như các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Các giáo sư được bổ nhiệm phải có thành tích tương đương với các giáo sư hàng đầu trong khu vực. Các giáo sư nước ngoài sẽ được bổ nhiệm bên cạnh các giáo sư người Việt. Việc bổ nhiệm chỉ dựa thuần túy trên năng lực và thành tích. Sinh viên bắt buộc phải thông thạo tiếng Anh để có thể theo học các khoá học được giảng dạy bởi các giáo sư nước ngoài. Một uỷ ban nhân sự của trường sẽ được thiết lập với sự tham gia của các đại diện chính quyền nhằm tìm kiếm nhân sự cho các cấp lãnh đạo của nhà trường.

Cung cấp học bổng để nuôi dưỡng nhân tài. Chính phủ sẽ cung cấp các học bổng cho các sinh viên xuất sắc để theo đuổi các chương trình học ở các đại học tiên tiến trên thế giới nhằm đào tạo ra những lãnh đạo tương lai của quốc gia.

III. Thịnh vượng

Chúng tôi tin rằng để kiến tạo nên một quốc gia thịnh vượng, chính phủ phải được dẫn dắt bởi những cá nhân có hiểu biết, trách nhiệm, và trong sạch. Những chính sách được thực thi phải đảm bảo việc nâng đỡ tối đa sự phát triển của những cá

nhân và tổ chức, đó mới là những hạt nhân trực tiếp làm nên sự giàu mạnh cho mình và cho xã hội. Một cách cụ thể, chúng tôi sẽ theo đuổi các chính sách sau:

(7) Bảo đảm quyền tư hữu

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền tư hữu của mọi công dân, trong đó có quyền sở hữu đất đai, và coi đó là nguyên tắc cốt lõi để thúc đẩy sự tự do cá nhân, ổn định xã hội và phát triển kinh tế bền vững, đồng thời đảm bảo rằng mọi hành vi xâm phạm quyền tư hữu đều bị xử lý nghiêm minh.

(8) Chính phủ minh bạch, tinh gọn và có trách nhiệm

Chống tham nhũng. Chúng tôi cam kết xóa bỏ tham nhũng ở mọi cấp chính quyền thông qua các hoạt động quản trị minh bạch và có trách nhiệm.

Cải cách dịch vụ công. Chúng tôi sẽ thúc đẩy chế độ trọng dụng người tài và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ công, đảm bảo rằng các quan chức chính phủ phục vụ lợi ích công bằng sự chính trực và tận tụy. Việc tuyển chọn công chức sẽ được thực hiện công khai, dựa trên năng lực, và thông qua một hệ thống tính điểm.

Đơn giản thủ tục giấy tờ. Chúng tôi hướng tới việc đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ, giảm bớt sự phức tạp và thời gian chờ đợi, nhằm nâng cao hiệu quả hành chính và tạo sự thuận lợi tối đa cho công dân và doanh nghiệp. Một cơ quan trực thuộc chính phủ sẽ được thành lập nhằm mục đích rà soát tất cả các quy trình thủ tục và giấy tờ.

(9) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính phủ nâng đỡ tư nhân. Chính phủ đóng vai trò điều phối thị trường và chỉ hỗ trợ những lĩnh vực cần thiết mà tư nhân không thể hoặc không dám tham gia do rủi ro hoặc thiếu năng lực.

Thuế đơn giản và thấp. Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ thống thuế đơn giản, minh bạch và thấp, nhằm giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của quốc gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp tư. Chúng tôi cam kết triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thông qua ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính, cải cách hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng và khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

(10) Bảo vệ môi trường

Chúng tôi ưu tiên tính bền vững về môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các chính sách nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo không khí và nước sạch cho các thế hệ tương lai.

(11) Hoà hợp dân tộc và xây dựng tinh thần yêu nước

Chúng tôi cam kết thúc đẩy hòa giải và hòa hợp dân tộc, tăng cường đa dạng vùng miền trong cơ cấu công chức, và bảo đảm quyền lợi của tất cả nhóm dân tộc và tôn giáo. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh đối thoại và giải quyết xung đột để duy trì ổn định và hòa bình trong cộng đồng.

(12) Ngoại giao tích cực

Chúng tôi cam kết theo đuổi một đường lối ngoại giao tích cực nhằm thúc đẩy những lợi ích và sự độc lập của Việt Nam, hướng đến các giá trị tiến bộ, bảo vệ nhân quyền, duy trì hòa bình và nhân đạo trên toàn thế giới, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng quốc tế công bằng, hòa bình và thịnh vượng.